

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. ปลัดใหม่ปรับกระทรวงเศรษฐกิจ
๒. กยท.เร่งออกเกณฑ์ตั้งเกษตรกรเข้ารับ
๓. รัฐบาลสกัดสินค้าเกษตรเมียนมาร์ ทะลักตีตลาดอุตรดิตถ์
๔. แนะนำใช้ม.๔๔ รื้อสัญญาจ้างจีน
๕. บอร์ดกยท.เปิดเผยพัฒนาทางพาราไทยเตรียมลุย๔ช่องทางหลัก
๖. ส.ป.ก.เตรียมที่ดิน๙๒,๗๐๖ไร่ ร่วมโครงการทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่
๗. สก๊อปแนวหน้า: เกษตรจะเคมีหรืออินทรีย์ สะอาดปลอดภัยสำคัญสุด
๘. ปศุสัตว์ดันเกษตรสีเขียวฟาร์มหมู
๙. ดูการทำงานส.ป.ก.โมเดล ที่บ้านนาแต่ อีกความสำเร็จเชิงบูรณาการภาคเกษตร
๑๐. เคาะ๗๒๘ล้านเยียวยาประมง อียูยังไม่ปลื้มไทยแก้ปัญหา

หนังสือพิมพ์

- ฐานเศรษฐกิจ
โพสต์ทูเดย์
ฐานเศรษฐกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
บ้านเมือง
เดลินิวส์
แนวหน้า
ข่าวสด
คมชัดลึก
ฐานเศรษฐกิจ

ปลัดใหม่ 'ปรับ' กระทรวงเศรษฐกิจ

ย่างเข้าเดือนกันยายนเป็นฤดูกาลแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการประจำปี เพื่อเตรียมรับปีงบประมาณใหม่ที่จะเริ่มวันที่ 1 ตุลาคมที่จะถึง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มเห็นภาพการจัดแถวบิกข้าราชการในหน่วยงานต่างๆ ชัดเจนขึ้นเป็นลำดับแล้ว โดยเฉพาะกระทรวงเศรษฐกิจยังน่าจับตา เพราะจะเป็นการจัดแถวข้าราชการประจำเพื่อสอดรับการจัดทัพรัฐมนตรีเศรษฐกิจภายใต้การนำของ "สมคิด จาตุศรีพิทักษ์" ที่เพิ่งเข้ามา แล้วยังเป็นการปรับย้ายต่อเนื่องจากแรงสะท้อนของการ "จัดแถวใหญ่" ข้าราชการประจำหลัง คสช.เข้าคุมอำนาจเมื่อต้นปีที่แล้วด้วย

ทั้งนี้ ครม.อนุมัติแต่งตั้งระดับปลัดกระทรวงด้านเศรษฐกิจครบหมดแล้ว และเป็นคนใหม่แทบทั้งหมด มีเพียงนางสาวชุตินา บุญยประกาศร์ ปลัดพาณิชย์ ที่ยังอยู่ในตำแหน่งต่อ นับแต่ คสช.ตั้งเป็นปลัดแทน "ศรัทธา รัชฎาภา" ที่ถูกโยกเป็นผู้ตรวจราชการพิเศษ ประจำสำนัก และยังไม่ครบเกษียณ

ขณะที่ "ทรงพร โกมลสุรเดช" จากรองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ขึ้นเป็นปลัดแทน "เมธินี เทพมณี" ที่ถูกโยกเป็นผู้ตรวจฯ สำนักนายกฯ แต่เป็นการโยกย้ายรอบหลัง (2 มิ.ย.58) เมื่อทำงานไม่เข้าขากับรัฐมนตรีไอซีทีเวลานั้น และ "อาทิตย์ วุฒิกะโร" ก็ขยับจากอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขึ้นเป็นปลัดแทน "อรรชกา ศรีบุญเรือง" ที่ขยับเป็นรัฐมนตรี ในการปรับ ครม.ล่าสุด

นอกนั้นเป็นการปรับย้ายในฤดู โดย ครม. มีมติแต่งตั้ง "สมชัย สัจจพงษ์" เป็นปลัดคลังแทน "รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์" ที่ครบเกษียณอายุราชการ ตั้ง "ชาติชาย ทิพย์สุนาวี" จากรองฯ ขึ้นเป็นปลัดคมนาคมแทน "สร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์" ที่ครบเกษียณเช่นกัน รวมทั้งโยก "อารีพงศ์ ภูษุม" ที่เพิ่งเป็นปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว

จัดทีมปลัดกระทรวงเศรษฐกิจ

กระทรวง	ปลัดกระทรวง	หมายเหตุ
1. กสอ	สนชัย สัจจนพงษ์	แทน "รังสรรค์ ศรีวงศ์ศาสตร์" ที่ครบเกษียณ
2. พาณิชย์	ชุติมา บุณยประภัศร*	เป็นปลัดแทน "ศรีรัตน์ รัษฎปานะ" ที่ถูกโยกหลังคสช.เข้ามา โยกจากอธิบดีกรมพาณิชย์ ก.พาณิชย์ มาแทน "ชวลิต ชูขจร" ที่ถูกย้ายเป็นผู้ตรวจราชการเมื่อ 25 ส.ค. ปี
3. เกษตรฯ	ธีรภัทร ประยูรสิทธิ	
4. คมนาคม	ชาติชาย ทัพย์สุภาวี	แทน "สร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์" ที่ครบเกษียณ
5. อุตสาหกรรม	อาทิตย์ วุฒิกะโร	แทน "อรรชกา ศรีบุญเรือง" ที่ขึ้นเป็นรัฐมนตรี
6. พลังงาน	อารีพงศ์ ภูษิณ	แทน "สุจิต ภากรธรรม" ที่เกษียณ
7. ไอซีที	ทรงพร โทลสุระเดช	จากรองปลัดขึ้นแทน "บดินทร์ ทัพย์นดี" ที่ถูกโยกเป็นผู้ตรวจฯ พิเศษประจำส. ตั้งแต่ 2 มิ.ย. 58
8. การท่องเที่ยว	พงษ์ภาณุ เศวตรมณทร์	แทนตำแหน่งที่ว่างของ "อารีพงศ์ ภูษิณ" ที่ถูกย้ายเป็น ปลัดพลังงาน

หมายเหตุ : *ยังเป็นปลัดกระทรวงอยู่ในระบบเกษียณ

ที่มา : "ฐานเศรษฐกิจ" รวมรวม

ไม่ถึง 2 เดือน กลับไปเป็นปลัดพลังงาน แทน "ศุภจิต นาคกรพรพ" ที่เกษียณ ตามที่ พล.อ.อหันทพร กลุณจันรัตน์ รัฐมนตรีพลังงานคนใหม่ ขอคนมีประสบการณ์มาช่วยทำงาน

พร้อมกับโยก "พงษ์ภาณุ เศวตรมณทร์" จากคลังไปเป็นปลัด ก.การท่องเที่ยว ตามที่รัฐมนตรีร้องขอ ต้องการผู้มีประสบการณ์ด้านการคลัง มาช่วยผลักดันแผนยุทธศาสตร์ที่จัดเตรียมไว้พร้อมแล้ว รวมทั้งโยก "ธีรภัทร ประยูรสิทธิ" จากอธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากร มาเป็นปลัดกระทรวงเกษตรฯ แทน "ชวลิต ชูขจร" ที่ถูกแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจฯพิเศษประจำสำนักนายกฯ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา ขณะไปร่วมงานเอ็กซ์โปที่อิตาลี แทน "ปิติพงศ์ พิ้งบุญ ณ ออยุธยา" ที่เพิ่งถูกปรับขึ้น ครม.

จัดแถวระดับปลัดแล้วต่อการขยายระดับ 10 ในระนาบรองปลัด-อธิบดี โดยที่ ก.คลังนอกจากขยาย "สมชัย" จากอธิบดีกรมศุลกากรเป็นปลัดแล้ว ยังโยกสลับให้ "กุลิศ สมบัติศิริ" จาก ผอ.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) มาเป็นอธิบดีกรมศุลฯ และให้ "เอกนิตินิติพันธุ์ประกาส" จากที่ปรึกษาเศรษฐกิจ

ศกุนตนาถ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา แทน มาลี โชคล้ำเลิศ ที่โยกเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก ณ นครเจนีวา เป็นอธิบดีกรมการค้าภายใน ย้ายสลับตำแหน่ง

ระหว่างประเทศ มาเป็น ผอ.สศร.

ที่พาณิชย์ก็ลงตัวแล้ว ในการปรับย้าย 10 ราย ประกอบด้วย นันทวัลย์

กับ บุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร

สมชาติ สร้อยทอง ผู้ตรวจฯ กระทรวง เป็นรองปลัดกระทรวงพาณิชย์,

กยท.เร่งออกเกณฑ์ A12 ดึงเกษตรกรเข้าระบบ

โพสต์ทูเดย์ กยท.เร่งประกาศเกณฑ์
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง
หนุนช่วยทั้งระบบ

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง
ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย
(กยท.) เปิดเผยว่า กยท.เตรียมออก
ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกรในเร็วๆ นี้ เพื่อ
ใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาและ
ช่วยเหลือชาวสวนยาง ภายหลังจากที่
มี กยท.เกิดขึ้น ตาม พ.ร.บ.การยาง
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ซึ่ง
จากนี้ไป กยท.จะเป็นผู้บริหารยาง
แบบเบ็ดเสร็จ

สำหรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง

ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการร่าง
เพื่อนำเสนอเป็นประกาศคณะ
กรรมการการยางแห่งประเทศไทย
ฉบับสมบูรณ์ โดยเกษตรกรที่ขึ้น
ทะเบียนไว้กับ กยท. จะได้รับความ
ช่วยเหลือและสนับสนุนตามกฎหมาย
ทั้งด้านการประกอบอาชีพสวนยาง
อาชีพเสริม การปรับปรุงคุณภาพ
ผลผลิต การแปรรูป และได้รับ
สวัสดิการช่วยเหลือจากรัฐใน
รูปแบบต่างๆ โดยใช้เงินกองทุนจาก
ค่าธรรมเนียมการส่งออกยาง (เงิน
เซส) ที่มีประมาณ 9,000 ล้านบาท

“เชื่อมั่นว่าการขึ้นทะเบียนดัง
กล่าว จะเป็นแนวทางสำคัญที่ช่วย
แก้ปัญหาชาวพาราได้อย่างแท้จริง”
นายวีระศักดิ์ กล่าว

จี้รัฐสกัดสินค้าเกษตรเมียนมา ทะลักตีตลาดจุดราคาตกต่ำ

40 ทอการค้าระนองจี้หน่วยงานรัฐ เร่งสกัดสินค้าเกษตรจากเมียนมาที่ทะลักเข้ามาตีตลาด จนจุดให้ราคาสินค้าเกษตรของไทยที่ตกต่ำอยู่แล้ว ตกต่ำลงอีก

นายนิธย์ อยู่เติกแต่ง รองประธานหอการค้าจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลเมียนมามีนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชเกษตรตามแนวพรมแดนไทย-เมียนมา ผนวกกับราคาซื้อขายสินค้าเกษตรในเมียนมามีราคาซื้อขายต่ำกว่าไทยมาก ทำให้สินค้าเกษตรที่มีการปลูกตามแนวตะเข็บชายแดนทะลักข้ามพากเข้ามาจำหน่ายในฝั่งไทย ซึ่งได้ราคาสูงกว่า ขณะนี้สินค้าเกษตรจากประเทศเมียนมาทะลักเข้ามายังจังหวัดระนองแทบตลอดแนวพรมแดน โดยพื้นที่ที่ทะลักเข้ามามากที่สุดคือ แนวตะเข็บชายแดนด้านอำเภอกระบุรี ซึ่งเป็นแนวเขตพื้นที่รอยต่อแนวพรมแดนที่มีลำน้ำกระบุรี กั้นระหว่างพรมแดนของทั้ง 2 ประเทศ 2 จังหวัด คือ จังหวัดระนองกับจังหวัดเกาะสอง เป็นแนวยาวกว่า 60 กิโลเมตร

แนวพรมแดนดังกล่าว กลับกลายเป็นช่องทางที่ทำให้สินค้าเกษตรจากเมียนมาทะลักเข้ามายังฝั่งไทย เนื่องจากสามารถขนส่งข้ามพากเข้ามาได้อย่างง่ายดาย โดยสินค้าส่วนหนึ่งจะจำหน่ายในเขตพื้นที่จังหวัดระนอง อีกส่วนจะกระจายไปยังจังหวัดใกล้เคียง โดยเฉพาะโรงงานต่างๆ ที่กำลังต้องการวัตถุดิบทางการเกษตรสำหรับสินค้าเกษตรจากเมียนมาที่ทะลักเข้ามาตีตลาดสินค้าเกษตรของไทยประกอบด้วย ข้าวเปลือก ไบจาก เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ข้าวโพด กาแฟ ปอ ยางพารา ปาล์ม น้ำมัน ข้าว ซึ่งยอมรับว่าการเข้ามาของสินค้าทางการเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีราคาต้นทุนต่ำกว่าฝั่งไทยส่งผลให้ราคาซื้อขายในไทยตกต่ำลงมากยิ่งขึ้นจากปัจจุบันที่สินค้าเกษตรหลายรายการกำลังประสบปัญหาเรื่องราคาตกต่ำ ทั้งปาล์ม น้ำมัน ยางพารา ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังรวมทั้งการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนจากภาครัฐ

ด้านแหล่งข่าวจากด่านตรวจพืชท่าเรือระนอง กล่าวว่า ขณะนี้ได้รับรายงานว่ามีสินค้าเกษตรอื่นนอกจากยางพาราแล้ว ที่จะทะลักเข้ามายังฝั่งไทย อันเป็นผลต่างเรื่องราคาซื้อขาย ทำให้ทางเจ้าหน้าที่ต้องปรับแผนการทำงาน จะต้องเข้มงวดในการตรวจตราการผ่านเข้าออกของเรือสินค้าต่างๆ เพิ่มขึ้น เนื่องจากจะเป็นช่องทาง และช่องทางที่กลุ่มผู้ลักลอบนำสินค้าเกษตรซุกซ่อนเข้ามายังฝั่งไทยได้

แถมใช้ม.44 รื้อสัญญาจ้างจีน

ยอมขาดทุนครั้งเดียวจบ/ผูกต้นแบบเพิ่มใช้ภายในประเทศ

“ธนิด” เสนอ คสช. ใช้ ม.44 แก้อสัญญาซื้อขายยางกับ “ไชน่า ไห่หนาน” แะให้ยอมขาดทุน เลหลังขายยางทั้ง 4 แสนตัน เจ็บครั้งเดียวจบ อีกด้านสนองนโยบายขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ยางแปรรูป อุดช่องว่างวิจัยขึ้นหึ่ง เมยนำร่องโมเดลต้นแบบที่ระยอง ใช้งบเพียง 4 แสนบาท ผูกอบรมเกษตรกรให้เป็นเจ้าแก่ หากสำเร็จใช้เป็นต้นแบบในจังหวัดอื่นๆ

นายธนิด โสรัตน์ ประธานคณะทำงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา (ศบปย.) และที่ปรึกษาคณะกรรมการร่วมพัฒนายางทั้งระบบที่แต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเมยกกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า จากยางพาราในสต็อกรัฐบาลมีมากถึง 4 แสนตัน เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เงินซึ่งเป็นผู้ค้าหลักอ้างมาตลอดเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ราคาขายทั้งในประเทศและตลาดโลกไม่สามารถขยับขึ้นได้ เรื่องนี้มองว่ารัฐบาลในยุคคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ (คสช.) สามารถแก้ไขปัญหาก็โดยอาจใช้ มาตรา 44 มาแก้อสัญญาซื้อขายยางกับบริษัทไชน่า ไห่หนาน รับเบอร์ อินดัสทรีกรุ๊ปทั้งล็อตเก่าและล็อตใหม่จำนวน 4.08 แสนตัน โดยต้องยอมขายขาดทุนแบบเลหลังเหมือนเสื้อผาคกยุค ที่พอเข้าฤดูร้อน เสื้อผ้าหน้าหนาวก็ต้องขายทิ้ง อาจจะต้องยอมขาดทุนแบบครั้งเดียวจบ จะได้ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายที่ยืดเยื้อ

“ปัญหาตอนนี้ที่เอกชนหรือฝ่ายไทยลังเล เพราะแต่ละฝ่ายใครซื้อใครขาย

ก็ยากจะถือประโยชน์แต่ละฝ่ายมากที่สุด ซึ่งฝ่ายขาย ก็ยากจะให้เป็นสัญญาการส่งมอบ ณ วันที่เซ็นสัญญา ฝ่ายผู้ซื้ออยากจะเป็นสัญญาการส่งมอบ ณ วันที่ซื้อปัจจุบัน ดังนั้นมองว่าถ้าทางไชน่า ไห่หนาน ยากขายยเวลารับมอบก็รีบเซ็นอนุมัติแล้วเร่งรัดส่งมอบให้แล้วเสร็จคราวเดียว ถ้าชนไม่ทันก็ต้องรับผิดชอบค่าเช่าโกดังเอง ไม่มีประโยชน์ที่จะไปยกเลิกสัญญา”

นายธนิด กล่าวอีกว่า ตนเป็นประธานคณะทำงาน 1 ใน 7 คณะขับเคลื่อนยางพาราในระยะกลางนำ ดึงข้อสังเกตที่ผ่านมามาทำนโยบายการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราในประเทศเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศจึงไม่ประสบความสำเร็จ โดยในปี 2557 มีการใช้ยางในประเทศ เพียง 5.41 แสนตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนเพียง 14.35% ของปริมาณ

อย่างทั้งหมดที่มีมูลค่ารวม 4.76 แสนล้านบาท ขณะเดียวกับการส่งออกยางในรูปแบบกึ่งวัตถุดิบมีสัดส่วนสูงถึง 85.65% กลับมีมูลค่าเพียง 1.93 แสนล้านบาท ตั้งแต่ปี 2554 มีการนำยางที่นำไปแปรรูปเพิ่มขึ้น 11.15% หรือเฉลี่ยเพิ่มขึ้นปีละ 2.75% ส่วนใหญ่เกินกว่า 60% เป็นการเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมล้อรถยนต์ อย่างไรก็ตามปริมาณโรงงาน ซึ่งจดทะเบียนเป็นผู้ใช้ยางในช่วง 4 ปีที่ผ่านมากลับลดลง 18 โรงงาน คิดเป็น 7.7% แสดงให้เห็นถึงปัญหาการผลักดันนโยบายการแปรรูปยางที่ต้องมียุทธศาสตร์และกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ

"ที่ผ่านมาการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนงานในระดับกระทรวง ขาดการขับเคลื่อน งานวิจัยแปรรูปยางส่วนใหญ่อยู่บนหิ้งไม่สามารถต่อยอดธุรกิจ ขาดการเชื่อมโยงกับภาคเอกชนในลักษณะไซ



• อุต สริสุต์

อุปทาน อาทิ การตลาด และการเข้าถึงแหล่งทุน ตลอดจนขาดพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์ด้านการทำอุตสาหกรรมและธุรกิจ ศบปย.จะเป็นศูนย์ต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง โดยจะมีกระทรวงต่างๆ ทำงานอย่างบูรณาการ อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม พาณิชย์ คลัง และเกษตรและสหกรณ์"

นายอนิต ระบุเชื่อมั่นว่า พล.อ.

ฉัตรชัย สารีกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ จะสามารถแก้ไขปัญหาและเพิ่มการใช้ยางพาราในประเทศได้ โดยทุกฝ่ายจะต้องทำอย่างบูรณาการและร่วมมือกัน ทั้งข้าราชการ เอกชน และเกษตรกร ไม่เกียจวิ้ง ทั้งนี้ศูนย์ ศบปย. ได้ใช้งบประมาณเพียง 4 แสนบาท นำร่องศูนย์ต้นแบบวังจันทร์ จังหวัดระยอง เป็นแห่งแรกในการฝึกอบรมเกษตรกรแปรรูปยาง โดยมีหลักสูตรทั้งทฤษฎี และเข้าไปปฏิบัติจริงในโรงงานนั้น ตลอดจนการสร้างแบรนด์ส่งออก และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลาดซึ่งจะทำให้เกษตรกรเป็นเจ้าแก่ได้ในอนาคต ส่วนจังหวัดอื่นๆ ที่มีศักยภาพในการดำเนินการ เช่น สงขลา พิจิตรโลก และนครศรีธรรมราช ซึ่งต้องรอประเมินผลจากจังหวัดระยองก่อน เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข

อนึ่ง เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 พล.อ.ฉัตรชัย สารีกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อพัฒนายางพารา โดยให้นายสมชาย ชาญณรงค์กุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ ร่วมกับคณะทำงาน ประกอบด้วย เกษตรกรและข้าราชการ

บอร์ด กยท. เปิดแผนพัฒนายางพาราไทย เตรียมลุย 4 ช่องทางหลัก
หาพื้นที่ปลูกที่เหมาะสม เพิ่มอัตราการใช้ในประเทศ เร่งยกระดับ
อุตสาหกรรมยางล้อ ดึงผู้เกี่ยวข้องแชร์ผลประโยชน์ร่วมกัน เชื่อมมันสร้าง
เสถียรภาพราคาได้

16 นายสมชาย ชาณุณรงค์กุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในฐานะประธานคณะกรรมการยางแห่งประเทศไทยหรือบอร์ด กยท. เผยถึงแนวทางการสร้างเสถียรภาพราคายางพาราว่า เพื่อสร้างความมั่นคงด้านราคายางของประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการธุรกิจยาง ผู้ส่งออก และเกษตรกรชาวสวนยาง จำเป็นต้องมีส่วนร่วมพัฒนา 4 เรื่องหลัก คือ 1.จัดพื้นที่ปลูกยางให้มีความเหมาะสมในรูปแบบโซนนิ่ง และต้องมีข้อมูลแหล่งผลิตและปริมาณผลผลิตที่ชัดเจน 2.เพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศให้มากขึ้นทุกรูปแบบ 3.เร่งรัดการพัฒนาอุตสาหกรรมยางล้อยานยนต์ และ 4. ต้องมีการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ส่งออกและเกษตรกรชาวสวนยาง โดยใช้หลักการเดียวกับอ้อย และมีสวัสดิการให้กับชาวสวนยางด้วย

ปัจจุบัน พื้นที่ปลูกยางพาราของไทยกระจายอยู่ทั่วประเทศ ภาครัฐจำเป็นต้องบริหารจัดการให้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุด ทั้งยังต้องบริหารจัดการและควบคุมปริมาณผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ ด้วยเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำและยกระดับราคา ให้สูงขึ้นได้

สำหรับการส่งออกยางของไทยขณะนี้ยังต้องพึ่งพิง ตลาดยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางกึ่งสำเร็จรูป ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ยางขั้นต้นหรือไพรมารีโปรดักต์ (Primary product) หากไทยสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ยางสำเร็จรูปหรือฟินีชโปรดักต์ (Finish product) ให้มีความหลากหลายมากขึ้นและส่งออกได้ เช่น ยางล้อยานยนต์ จะช่วยเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศพร้อมเพิ่มมูลค่าสินค้า และแก้ไขปัญหาราคายางได้อย่างยั่งยืน

ขณะเดียวกันควรรลดิวิธีการซื้อขายยางแบบอิงราคา และมุ่งพัฒนาตลาดซื้อขายยางแบบส่งมอบจริง เพื่อแก้ปัญหาการปั่นราคาและเก็งกำไร เป็นทางออกหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาได้ นายสมชายกล่าว

นอกจากนั้น การส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้จากการทำการเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง จะทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพมากขึ้น หากยางมีราคาถูกก็หยุดกรีดยางเป็นการชั่วคราว แต่ยังสามารถหารายได้จากการทำเกษตรผสมผสานในส่วนยาง และลดค่าใช้จ่ายจากการปลูกพืชผักสวนครัว หรือเลี้ยงสัตว์ได้อีกทางหนึ่ง เพื่อมาทดแทนในช่วงเวลาดังกล่าว

นายสมชาย กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ไทยจำเป็นต้องเร่งรัดการพัฒนาอุตสาหกรรมยางล้อ โดยเร่งส่งเสริมให้สร้างโรงงานผลิตยางล้อที่ทันสมัยและพัฒนาศูนย์ทดสอบคุณภาพยางล้อให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของสากล เพื่อสนับสนุนการผลิตและส่งออกยางล้อยานยนต์ไปต่างประเทศ เพื่อลดการพึ่งพิงตลาดส่งออกยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน ยางคอมปาวด์ และยางกึ่งสำเร็จรูป อย่างไรก็ตาม ตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์ยางขั้นต้นก็จำเป็นต้องรักษาไว้เช่นกัน ซึ่งคาดว่า ภายในเวลา 3 ปี ราคายางจะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น

การแบ่งผลประโยชน์ระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจยาง ผู้ส่งออก เกษตรกรชาวสวนยาง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถใช้แนวทางการบริหารจัดการอ้อยและน้ำตาลมาเป็นต้นแบบได้ คือ โรงงานกับชาวไร่เหมือนกับหุ้นส่วนกัน และรัฐบาลเป็นคนกลาง โดยทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังในการบริหารจัดการเรื่องแบ่งผล ประโยชน์ให้ชัดเจน จะทำให้ราคายางมีความคงที่มากขึ้น ซึ่งทั้ง 4 ประเด็น ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องขับเคลื่อนในระยะเริ่มต้น คาดว่า จะเป็นกลไกทำให้ราคายางมีเสถียรภาพมากขึ้นได้ภายใน 3 ปีนี้" นายสมชาย กล่าว

ส.ป.ก.เตรียมที่ดิน 92,706 ไร่ ร่วมโครงการทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่



• เรื่องการจัดที่ดินเพื่อเตรียมรองรับกับการทำเกษตรแปลงใหญ่ตามนโยบายของรัฐบาล ส.ป.ก.ได้เตรียมจัดไว้ไม่น้อยกว่า ๑ แสนไร่

การจัดที่ดินเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรในเรื่องของการส่งเสริมการเกษตรให้เป็นแปลงใหญ่ ก็ต้องมาดูว่าจากนโยบายเดิมที่เราทำไว้คือเรื่องของการปิดป่า การปิดป่าในขณะนี้คือปิดในเรื่องของการจัดที่ดิน ปิดแล้วเราจะได้ว่าที่ดินแปลงไหนจัดแล้ว ที่ดินแปลงไหนยังไม่ได้จัด เราจะได้เข้าไปสู่กระบวนการจัดที่ดินที่ยังไม่มีการจัด เมื่อเข้าไปสู่กระบวนการจัดที่ดินซึ่งยังไม่มีการจัดและให้เอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 เราก็สามารถดำเนินการภายใต้กฎหมายปฏิรูปที่ดินได้ เมื่อดำเนินการได้เกษตรกรก็จะได้รับเอกสารสิทธิ ที่นี้จะมาสอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ได้อย่างไร เมื่อเกษตรกรมีเอกสารสิทธิแล้ว เวลาที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของการส่งเสริมการทำเกษตรแปลงใหญ่เราสามารถนำไปขอใช้เงินทุนจาก ธ.ก.ส. จากสถาบันการเงินหรือจากกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เราสามารถใช้สิทธิตรงนี้ได้เลย กับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องของการปิดป่าอาจจะทำให้เราเห็นว่าคนที่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินกับไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินคือใคร เราก็จะได้เรียกเขามาเจรจาเพื่อมาแก้ไขปัญหา

• พื้นที่เหล่านี้สามารถนำไปทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่ได้ทุกแห่งหรือเปล่า

การทำเกษตรแปลงใหญ่เราตรงนี้คือหนึ่ง ชนิด

ของสินค้าที่มีการผลิต เราจะเลือกที่เป็นชนิดเดียวกันในพื้นที่มากกว่า กระทรวงเกษตรให้นโยบายไว้ว่าต้องอย่างน้อยต้องสามร้อยไร่ถึงห้าพันไร่ แต่ว่าไม่ได้กำหนดตายตัวนะครับ แล้วแต่สภาพพื้นที่ แล้วแต่กลุ่มเกษตรกรที่มีอยู่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยตัวนี้คือ หนึ่งชนิดสินค้า สองตัวเกษตรกร สามในเรื่องของกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์ก็ได้ มีหรือไม่ตรงนี้ ถ้ามีกระบวนการในเรื่องของการจัดการอยู่แล้วทางกระทรวงให้นโยบายไว้ว่าควรจะให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบ ให้รับผิดชอบเรื่องส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ลักษณะคล้ายๆ กับผู้จัดการโครงการ คนนี้ก็จะทำหน้าที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

แต่ก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นเราควรจะมาเริ่มตรงนี้ก่อนคือ หนึ่ง พื้นที่ที่มีการผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน มีพื้นที่ประมาณเท่าไร จำนวนคนตรงนั้นมีเท่าไร เราต้องลงไปทำความเข้าใจกับเกษตรกร ไปทำความเข้าใจเรื่องระบบการผลิต ไปทราบปัญหาของเขาก่อนว่าปัญหาในการผลิตของเขามีอะไรบ้าง เช่น ปัจจุบันเขาก็ทราบอยู่แล้วว่าการทำการเกษตรต้นทุนมันสูง สองขาดแรงงาน สามขาดการจัดการเรื่องตลาด ก็ดูแค่สามตัวนี้ อย่างเรื่องของการลดต้นทุน เราควรจะมีความตระการอะไรบ้างที่จะไปลดต้นทุนให้กับเขา ยกตัวอย่างง่ายเลยเรื่องข้าวต้นทุนมันอยู่ที่ไหนบ้าง หนึ่งต้นทุนอยู่ที่ค่าเมล็ดพันธุ์ สองค่าปุ๋ย ค่าสารเคมี สามเรื่องแรงงานเพราะว่าส่วนใหญ่จะจ้างเขา เพราะฉะนั้นตรงนี้

เราจะมาดูว่าทำอย่างไรให้เกษตรกรลดต้นทุนตรงนี้ได้ ถ้าเกษตรกรทุกคนทำแปลงเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่ของตัวเอง ได้มันก็จบ ก็ประหยัดไปได้ส่วนหนึ่ง

• ในพื้นที่ของส.ป.ก. ปัจจุบันมีอยู่ที่แห่งที่มีศักยภาพพอจะทำได้

ในพื้นที่ของปฏิรูปที่ดินที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่มี 21 จังหวัด 21 พื้นที่ ใน 21 จังหวัด เป็นในส่วนของเราที่เสนอขึ้นไปเองเราจะสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตแบบแปลงใหญ่และ ส.ป.ก. เป็นผู้จัดการจะมี 10 จังหวัด แล้วอีก 10 จังหวัด เป็นพื้นที่ของปฏิรูปที่ดิน แต่ว่าส่วนราชการอื่นเสนอขอเป็นผู้จัดการและมี 1 จังหวัด คือที่จังหวัดพัทลุง ก็เป็นผู้จัดการร่วมระหว่าง ส.ป.ก.กับกรมส่งเสริมการเกษตร

• 21 จังหวัด เป็นพื้นที่ประมาณเท่าไร
92,706 ไร่ ส่วนใหญ่จะทำเรื่องข้าว

• ก็เปอร์เซ็นต์

ถ้าเป็นข้าวน่าจะอยู่ที่ 50% ส่วนที่เหลือก็จะ เป็นข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน กาแฟ พืชสมุนไพร และเกษตรผสมผสานในพื้นที่ที่ ส.ป.ก.และดำเนินการเอง

• ตอนนี้อยู่ที่ส่วนไหนได้ค่อนข้างเร็วคือพื้นที่ไหน

ก็เป็นเรื่องของข้าว คืออย่างนี้ครับ เราไปตัดยอดจากนิคมการเกษตรเดิมในทุกจังหวัดที่เราเคยทำไว้ เดิมเราทำความเข้าใจกับเกษตรกรไว้แล้ว เราไปเติมองค์ความรู้ไว้แล้ว เราสนับสนุนในเรื่องกิจกรรมต่างๆ ไร่ละไร่ เราก็แค่ไปตัดยอดในเรื่องของกระบวนการจัดการผลผลิตหลังจากเก็บเกี่ยว เราจะลงไปเติมว่าทำอย่างไรกลุ่มเหล่านี้จะแปรรูปผลผลิตตัวเอง รวมตัวกันจำหน่ายได้เอง ถึงแม้ว่าสินค้าชนิดนั้นมันไม่สามารถไปทำตลาดเองได้ แต่อาจจะเป็นการไปเชื่อมโยงกับภาคเอกชน เราก็เข้าไปเติมเรื่องการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ยกตัวอย่างเรื่องข้าวแต่เดิมเขามารับเป็นข้าวเปลือกทั่วไป ทีนี้เราจะทำอย่างไรให้กลุ่มเกษตรกรของเราเปลี่ยนวิธีการจากการขายข้าวเปลือกแล้วก็ยังมาขายข้าวสาร เอาไปขายข้าวมาแปรรูปเป็นแป้ง อะไรต่างๆพวกนี้ กระบวนการเหล่านี้เขาต้องลงไปเติมให้กับเกษตรกร

• ถ้ามองเฉพาะในเรื่องข้าวมีพื้นที่ใดบ้างที่มีความพร้อมที่จะไปได้ถึงระดับนั้นบ้าง

ตอนนี้เราก็มีอยู่แล้ว อย่างกลุ่มยโสธร กลุ่มของจังหวัดอยู่ออกไปได้ ทีนี้บอกว่าไปได้เพราะเขาไม่ทำเองอย่างเดียว เขามีการสร้างเครือข่ายตามจังหวัดต่างๆ อย่างกลุ่มสิงหนาทที่ทำเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าวเขายังไปเชื่อมโยงกับกลุ่มต่างๆที่ปทุมธานีบ้าง สุพรรณบุรีบ้าง

ลพบุรี นครนายก กลุ่มต่อกลุ่มเขาไปเชื่อมกันเอง คือเขาเคยจัดประชุมกลุ่มและบอกว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน มันจะต้องทำเรื่องตลาดเชื่อมโยงนะ ทำเครือข่ายซึ่งกันและกัน พอให้นโยบายแบบนี้เขาก็ไปจัดการกันได้ ตรงนี้เราถือว่าเป็นความสำเร็จอีกระดับหนึ่งที่เขาสามารถจะเดินต่อไปได้ ทีนี้บอกว่าเขาสามารถจัดการด้วยตัวเองได้ตั้งแต่ในเรื่อง อย่างสมมติกลุ่มสิงหนาทผลผลิตเรื่องเมล็ดพันธุ์เราสามารถจัดการสมาชิก แปลงปลูกเมล็ดพันธุ์บวกด้วยมาตรฐานสินค้าด้วยนะ สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ออกมาให้มีคุณภาพมาตรฐานได้ อย่างน้อยมาตรฐาน जोที่เขาคิดแน่นอน เราก็ไปเติมความรู้เรื่องการตรวจแปลงความรู้เรื่องการผลิตเชื้อแล้วให้กรมการข้าวมาช่วยตรวจรับรองเพื่อรับรองมาตรฐานให้เขาดีอยู่ประจักษ์จริงเราไปเติมกับรายบุคคลในเรื่องรายบุคคลเราจะไปเติมในเรื่องของความรู้ เรื่องของการผลิต การลดต้นทุน แต่ถ้าเป็นรายกลุ่มเราก็จะไปเติมในเรื่องของอุปกรณ์บ้าง เครื่องมือเครื่องมือบ้าง หรือวัสดุทางการเกษตรที่จำเป็น สำหรับการตัดยอดที่เขาคิดมาจัดการผลผลิตของเขา เพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลหรือหน่วยงานต่างๆ ที่ทำในเรื่องนี้คือการเสริมความเข้มแข็งให้กับกลุ่มพวกนี้ อย่างเช่นในกลุ่มข้าว ทำอย่างไรให้เกษตรกรในกลุ่มในเครือข่ายตัวเองทำเป็นข้าวสารได้มี โจทย์มันอยู่แค่นี้เอง ทำและบวนการมันทำอย่างไร มันต้องมีกลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มสหกรณ์ที่เข้ามาจัดการเองนี้

• ก็ต้องมีโรงสีชุมชน

โรงสีชุมชน แต่อาจจะไม่ต้องใหญ่ก็ได้ อาจจะเล็กๆ กำลังการผลิตวันละตันก็เหลือเฟือแล้ว ซึ่งบางชุมชนก็มีโรงสีเดิมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ เราอาจจะนำมาปรับปรุง มาซ่อมบำรุงเพื่อให้สามารถนำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราจะต้องเติมตรงนี้เข้าไปให้กับกลุ่มเขา และอีกสถานะหนึ่งก็คือ ถ้าเกิดกลุ่มเขาผลผลิตของเกษตรกรสมาชิกทั้งหมดมาจัดการ มันก็ต้องมีเรื่องของทุนเรื่องเป็นเรื่องสำคัญ เพราะฉะนั้นวิสาหกิจเหล่านี้ควรจะได้รับการสนับสนุนเรื่องทุนจากภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนก็แล้วแต่ ทีนี้ในส่วน ของ ส.ป.ก.ก็มีในเรื่องของกองทุนการปฏิรูปที่ดินอยู่แล้ว

• แล้วปัญหาเรื่องแรงงานที่ช่วยในการเก็บเกี่ยว

ปัจจุบันเราก็มีอยู่แล้วอายุของเกษตรกรในภาคเกษตร มีอายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไปเป็นจำนวนมาก ตรงนี้เราจะทำอย่างไรที่จะสร้างนวัตกรรมในเรื่องของเครื่องจักรกลการเกษตรที่เหมาะสมต่อครัวเรือน ไม่ใช่เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ที่เป็นของภาคการผลิตระบบฟาร์มใหญ่ๆ

อาจจะเป็นนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร เช่น เครื่องมือเครื่องมือในการปลูก ในการกำจัดวัชพืช ซึ่งไม่ต้องอาศัยแรงงานคนตลอดเวลา เป็นเครื่องจักรแบบเล็กๆ ในครัวเรือนใช้ได้ หรือไม่ต้องพ่วงกับรถไถแบบเดินตามที่ทุกครัวเรือนเขามีอยู่แล้ว ถ้าเราสามารถผลิตนวัตกรรมตรงนี้ได้แล้วเอาไปเติมเต็มให้กับเกษตรกรเอาไปใช้ประโยชน์ให้ได้

• เป็นไปได้มั๊ยที่ ส.ป.ก.จะเริ่มทำตรงนี้

ตอนนี้เราเริ่มแล้ว เราตั้งกลุ่มงานในเรื่องของการพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก แต่เป็นโครงสร้างภายใน ยังไม่ได้เป็นโครงสร้างทางการอยู่กับสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน เพราะกลุ่มนี้เขาจะมีวิศวกรด้านการเกษตรหลายแขนง วิศวกรชลประทาน การเกษตรบ้าง เครื่องจักรกลบ้าง เราก็เอาบุคลากรเหล่านี้มาคิดค้น เขามาลงมือคิดเครื่องจักรกลต้นแบบ แต่ว่าสุดท้ายตรงนี้นักไม่ใช่วิชาวิจัย มันเป็นเวลา learning by doing ทำไปทดลองไป แต่กระบวนกรเราไม่เป้าหมายอยู่ อย่างเดียวคือ เครื่องจักรกลนี้ทดแทนแรงงานได้ลดต้นทุนได้ และเกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ง่าย แต่เราก็ยังไม่ได้ไปเผยแพร่อะไรมาก แต่ในเวลาเราไปจัดนิทรรศการในส่วนของการตรวจเกษตรกรหรือการจัดนิทรรศการภาคการเกษตร เราก็พยายามนำตรงนี้ไปนำเสนอ และได้รับความสนใจจากคนที่เข้ามาดูงานและเมื่อเครื่องจักรกลเหล่านี้เป็นที่ยอมรับของเกษตรกรจำเป็นต้องขยายผลโดยให้ความรู้ในการผลิตซึ่งเกษตรกรหรือคนในชุมชนที่มีทักษะนำมาฝึกปฏิบัติในการผลิตเครื่องจักรกลใช้เองในชุมชน

• ผลที่จะได้จากโครงการนี้คืออะไร

ในเรื่องของการบูรณาการส่งเสริมแปลงใหญ่เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาพร้อมกันไปแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพันธุ์ ปัญหาเรื่องโรคแมลง เรื่องการจัดการ เรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตร ตรงนี้ต้องทำให้เกิด พอทำให้เกิดแล้วกระบวนการต่อมาก็คือสนับสนุนให้กลุ่มมีการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวให้ได้ คือยกระดับมูลค่าขึ้นมาให้ได้ ไม่ใช่เก็บมาขายไปก็ได้แต่ราคาขายแต่ไม่ได้มูลค่าเพิ่มตรงนี้จะทำให้เกษตรกรอยู่ได้ เกษตรกรขายอ้อยก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรก็จะมีกิจกรรมเรื่องของการแปรรูป และถ้าหากแปรรูปออกมาแล้วสามารถจำหน่ายเองได้ก็ทำไป ส่วนกำลังการผลิตที่เกิดขึ้นมาก็อาจจะสนับสนุนให้ภาคเอกชนนำไปเป็นวัตถุดิบในการแปรรูป มันจะช่วยยกความเข้มแข็งเขาค้นมาได้ อีกระดับหนึ่ง



ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ดีว่า “อุดมสมบูรณ์” ข้าวปลาธัญญาหารเพียบพร้อม และมีเหลือเฟือพอส่งขายถึงขนาดที่รัฐบาลไทยยุคหนึ่งหมายมั่นปั้นมือให้ไทยเป็น “ครัวของโลก” แต่การจะไปถึงเป้าหมายนั้นได้ สินค้าเกษตรและอาหารที่ผลิตในไทยต้องมีคุณภาพ-ได้มาตรฐานสากลเสียก่อน

โดยเฉพาะต้อง “สะอาด” และ “ปลอดภัย”!!!

นายสังวร เสนะโลหิต ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมพืชและวัสดุเกษตร กรมวิชาการเกษตร กล่าวภายในงานเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ผักผลไม้ปลอดภัย ผู้บริโภคปลอดภัย เกษตรกรไทยยั่งยืน” ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2558 ที่ผ่านมา ว่าการผลิตสินค้าเกษตรนั้น เรื่องของ “สารเคมีตกค้าง” เป็นเรื่องที่ต้องระวังเป็นพิเศษ เกษตรกรควรตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตต่อผู้บริโภคได้ โดยเฉพาะสินค้าส่งออกซึ่งเป็นเส้นทางนำเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศ

นายสังวรกล่าวต่อไปว่า การปลูกพืชด้วยวิธีดั้งเดิมหรือ “เกษตรอินทรีย์” หากปลูกแต่เพียงเพื่อบริโภคอาจทำได้ แต่หากปลูกเพื่อส่งขายถือเป็นเรื่องค่อนข้างลำบากเพราะได้ผลผลิตน้อย สุดท้ายก็ต้องใช้ “สารเคมี” ดังนั้นจะอย่างไรให้เกษตรกรใช้สารเหล่านี้อย่างถูกวิธี ซึ่งจะปลอดภัยกับทั้งตัวเกษตรกรเองและผู้บริโภคด้วย

“อันตรายจากสารเคมี ผลกระทบที่ได้รับจากการใช้ คือ ทำให้พืชเสียหายก็มี ทำให้มีสารตกค้าง สิ่งมีชีวิตอาจจะตายไปด้วย เช่น ผึ้ง มันมีประโยชน์ เราต้องการศึกษาว่ามันจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งใดบ้าง สารเคมีที่เข้าสู่ร่างกาย อาจจะเข้าทางจมูกหรือผิวหนัง ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการใช้ให้ถูกวิธีคือแนะนำให้อ่านฉลากให้เข้าใจก่อน แต่งตัวให้มิดชิด เมื่อใช้เสร็จก็ควรล้าง แต่ไม่ควรล้างในแม่น้ำ อันนี้เป็นสิ่งที่คิดและทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนจากการบริโภคน้ำดื่มหรือใช้น้ำจากธรรมชาติ

การเลือกซื้อสินค้าก็ต้องเลือกที่ลงทะเบียนแล้ว มีฉลากชื่อจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือได้ การใช้สารป้องกันศัตรูพืชเราจะมีเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้น ใช้เมื่อแมลงระบาดจนเกิดความเสียหายเท่านั้น คือเอาไม่อยู่แล้วจริงๆ จึงใช้สารเคมี แล้วมีสารที่ห้ามใช้ในประเทศของเราด้วยนะครับ มีประมาณ 8 ชนิด

‘เกษตร’จะเคมีหรืออินทรีย์ ‘สะอาด-ปลอดภัย’สำคัญสุด



สิ่งพวกนี้ถ้ายังใช้อยู่กับพืชผักที่ส่งออกต่างประเทศ ถ้าเขาตรวจพบเขาจะแบนเราทันที เพราะฉะนั้น พืชผักที่ท่านปลูกก็ไม่สามารถส่งออกได้ ก็เป็นการทำลายเศรษฐกิจของประเทศภายในตัว และควรจะใช้สารก่อนการเก็บเกี่ยวอันนี้สำคัญที่สุด” นายสังวร กล่าว

เช่นเดียวกับ นายสมเจตน์ เจริญศรีสัมพันธ์ กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ที่ระบุว่า จากประสบการณ์ที่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นบ่อยครั้ง ก็พบว่าเกษตรกรที่นั่นใช้สารเคมีกันมาก แต่สิ่งที่แตกต่างกัน คือชาวแดนอาทิตย์อุทัยใช้สารเคมีอย่าง “รับผิดชอบต่อสังคม” ทำให้ผลผลิตที่ออกมาถึงมือผู้บริโภคมีความปลอดภัยสูง นอกจากนี้ เกษตรกรญี่ปุ่นยังนิยมรวมกลุ่มแบบ “สหกรณ์” ไม่ได้เป็นแบบต่างคนต่างทำ ทำให้สามารถบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาสินค้า และมีอำนาจต่อรองในตลาดไม่ต่างจากธุรกิจอื่นๆ

“เชื่อไหมว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีการใช้สารเคมีเยอะมาก แต่เกษตรกรเขามีสำนึกในการใช้จนทำให้มีสินค้าที่ปลอดภัยได้ เกษตรกรในประเทศญี่ปุ่นเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์เป็นสมาชิกสหกรณ์ แล้วสหกรณ์ก็มีหน้าที่ไปทำการตลาดให้แก่พี่น้อง

เกษตรกร บริหารโดยกระบวนการสหกรณ์ครั้งนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้หลายประเทศมีการพัฒนาในเรื่องการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและทำได้จริง” กก.สภาหอการค้าไทยรายนี้ ระบุ

ขณะที่เกษตรกรซึ่งทำเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะการใช้ปุ๋ยชีวภาพ นายสมเจตน์ ผ่าทอเตือนด้วยว่าหากเป็นปุ๋ยจากมูลของสิ่งมีชีวิต เกษตรกรต้องทำให้แห้งเสียก่อน เพราะหากเป็นมูลสดโอกาสตรวจพบเชื้อโรคก็มีสูง ซึ่งหากไปตรวจพบในสินค้าที่ส่งออกก็จะกระทบต่อความเชื่อมั่นของนานาชาติได้ ยกตัวอย่างใน จ.ชัยนาท จังหวัดที่มีการเลี้ยงนกกระทาเป็นจำนวนมาก และมีการนำมูลนกกระทาไปทำปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งบางครั้งก็ตรวจพบเชื้อโรคได้หากยังไม่แห้ง

“ผมเคยไปเมืองจีนนะ เขาปลูกผักสวนมากเลย ผมก็ไปกินโต๊ะจีนเมืองจีน มีหมู เห็ด เป็ด ไก่ และก็มีผัก สลัดแก้ม มันอร่อยมากเลย กรอบหวานมากเลย พอกทานหมดผมก็ขอไปดูที่ปลูกสลัดปรากฏเป็นอุจจาระคน เราก็กลัวเพราะเรากลัวเชื้ออีโคไลที่อยู่ในอุจจาระ ยิ่งยุโรปจะกลัวมากเพราะกินเข้าไปจะท้องเสียทันที

แต่มูลนกกระทาของเราเป็นมูลที่เราตากแห้งและก็ผ่านความร้อนผ่านกระบวนการทำให้สะอาดแล้ว มันจึงไม่มีเชื้อ แต่ถ้าเอามูลนกกระทาสดๆ มาใส่ เคยเอาไปให้ทางตรวจวัสดุทางการเกษตร ชัยนาท ตรวจยังเจอเชื้ออีโคไลเลย เพราะฉะนั้นต้องเป็นมูลสัตว์ที่ค้องแห้งจริงๆ” นายสมเจตน์ ผ่าทอท้าย

อรสา อ่ำบัว
SCOOP@NAEWNA.COM

ปศุสัตว์ดันเกษตรสีเขียวฟาร์มหมู

หนองคาย - เมื่อวันที่ 9 ก.ย. นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขาธิการกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะ ตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้าโครงการเมืองเกษตรสีเขียว หรือ Green City ที่ฟาร์มสุกรของนางอภัย บุตรี เลขที่ 13 หมู่ 14 บ้านทุ่งสว่าง ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย ซึ่งเป็นฟาร์มตัวอย่างของจ.หนองคาย ที่เข้าร่วมโครงการ

นายเศรษฐเกียรติกล่าวว่า โครงการเกษตรสีเขียวมีนโยบายในเรื่องการแก้ปัญหามลภาวะที่เกิดขึ้นจากฟาร์มปศุสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟาร์มสุกร ซึ่งมูลสุกรเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อพื้นที่ค่อนข้างสูง กรมปศุสัตว์จึงมีแนวคิดจะหาทางแก้ปัญหาโดยจัดสรรงบประมาณและตั้งชื่อโครงการเมืองเกษตรสีเขียว ทำให้ฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการเป็นระบบที่ปลอดจากมลพิษ หรือ Zero waste ปศุสัตว์ปลอดมลพิษ โดยได้สนับสนุนงบประมาณให้เกษตรกรในการจัดทำแหล่งบำบัดมูลสุกร

ดูการทำงาน 'ส.ป.ก.โมเดล' ที่บ้านนาแต่

อีกความสำเร็จเชิงบูรณาการภาคเกษตร



สุรินทร์ อัดตะ

16 จากสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของ ต.นาแต่ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร เป็นพื้นที่เสื่อมโทรม ที่ดินมีสภาพไม่เหมาะสม เกษตรกรสามารถปลูกพืชได้ปีละครั้ง อาศัยนำฝนเป็นหลัก ทำให้เกษตรกรส่วนหนึ่งทิ้งถิ่นฐานไปทำงานทำในเมืองใหญ่ แต่ยังมีเกษตรกรจำนวนไม่น้อยที่อดทน ต่อสู้ ด้วยความรักในที่ดินอันเป็นแหล่งทำกิน โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ให้ความช่วยเหลือในรูปแบบนิคมเศรษฐกิจพอเพียง จากนั้นมีการปรับพื้นที่เพื่อให้เหมาะสมกับการทำการเกษตร การสนับสนุนด้านปัจจัยการผลิต การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ การอบรมให้ความรู้ดูงาน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น และการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เวลาผ่านมาเกือบ 10 ปี จนถึงปัจจุบัน ชาวบ้านในเขตปฏิรูปที่ดิน ต.นาแต่ และ อ.คำตากล้า สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเลี้ยงตัวเองได้อย่างมั่นคง

"ท้องโลกเกษตร" ตามคณะผู้บริหารสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) นำโดยเลขาธิการ **"สรรเสริญ อัจจุมนานัส"** ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมในพื้นที่ เริ่มจากรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ณ ศาลาประชาคมตำบลนาแต่ โดยนายอำเภอคำตากล้า **"นคร ศิริปริญญาพันธ์"** กล่าวถึงภาพรวมของพื้นที่ภาคเกษตรและ **"สัญญา เกษมเดช"** หัวหน้าสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

จากนั้น **สรรเสริญ อัจจุมนานัส** เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการนำคณะผู้บริหารและสื่อมวลชนเดินทางมาดูงานครั้งนี้ โดยระบุว่า การพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินแต่ละแห่งเพื่อให้มีความสมบูรณ์เพียงพอที่เกษตรกรจะสามารถประกอบอาชีพและเลี้ยงตัวเองได้อย่างมั่นคงเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา เพราะพื้นที่ที่ ส.ป.ก. ได้รับมอบมาเพื่อจัดสรรให้แก่เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นป่าเสื่อมโทรม และสภาพดินไม่เหมาะสมสำหรับการทำการเกษตรทำที่ควร ขาดแคลนแหล่งน้ำ และสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ ถึงแม้ ส.ป.ก. จะบูรณาการการทำงานเพื่อพัฒนาพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ แต่กว่าจะพัฒนาพื้นที่ให้มีศักยภาพเพียงพอต่อการทำเกษตรกรรมต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก จนเป็นเหตุ

ให้เกษตรกรในบางพื้นที่ขายที่ดิน ส.ป.ก.ออกไปอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่กระนั้นเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินส่วนใหญ่ก็ยังให้ความร่วมมือกับ ส.ป.ก. ในการพัฒนาพื้นที่และสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคง

“อย่างเกษตรกรที่นี้ในอดีตมีรายได้หลักจากการทำนา นำฝนเพื่อการเพาะปลูก จึงปลูกข้าวได้เพียงปีละครั้ง ที่ดินไม่เหมาะสม ชาวบ้านขาดความ



สร.ศรียุ อัจจุณามัส เลขาธิการส.ป.ก.

รู้ในการประกอบอาชีพ ความเป็นอยู่จึงค่อนข้างลำบาก จนกระทั่ง สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ศูนย์ศิลปาชีพดอนคำแสนนฤมิตร ต.นาแต่ เมื่อมี 2548 พระองค์ท่านพระราชทานแนวพระราชดำริแก่หน่วยราชการให้ความช่วยเหลือ จากนั้น ส.ป.ก. ก็เข้ามาบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนถึงทุกวันนี้” เลขาธิการ ส.ป.ก. ย้อนอดีตให้ฟัง พร้อมกล่าวชื่นชมชาวบ้านที่ให้ความร่วมมือกับทางราชการอย่างเต็มที่

ขณะที่ **สัญญา เกษเคช** เสริมว่า สำหรับในปี 2558 นี้ ส.ป.ก. ได้กำหนดทำแผนงานและกิจกรรมแนวทางการบูรณาการด้านการพัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกรร่วมกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน โดยชลประทานสกลนครได้ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเชือก โดยการวางท่อส่งน้ำขนาดต่าง ๆ ความยาวรวมทั้งสิ้น 5,100 เมตร งบประมาณ 14 ล้านบาท สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร กรมพัฒนาที่ดิน จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการพัฒนาที่ดิน บ้านหนองแสง บ้านดงฮีบง ตำบลนาแต่ อ.คำตากล้า ในส่วนของ ส.ป.ก. ดำเนินการในเขตปฏิรูปที่ดิน บ้านหนองแสง(ทั้งหมดบ้าน) โดยได้จัดสรรที่ดินให้เกษตรกรไปแล้ว 427 ไร่ 463 แปลง รวมพื้นที่



ผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้าน

3,626 ไร่ โดยจัดอบรมความรู้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรให้แก่เกษตรกร เช่น การผลิตพันธุ์ข้าว ข้าวคุณภาพดี ข้าวครบวงจร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและโคนม การพัฒนาฝีมือช่างกรีดยางพารา การเกษตรแบบยั่งยืน การผลิตก้อนเห็ดนางฟ้า การเลี้ยงปลากินพืชแบบผสมผสาน การขยายพันธุ์พืช การแปรรูปผลผลิต และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง

“มีการพาชาวบ้านไปดูงานโครงการในพระราชดำริ มีการสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะต่อเนื่องไปถึงกิจกรรมที่จะดำเนินการในปี 2559 ก็คือการส่งเสริมให้ปลูกพืชระยะสั้นหลังฤดูเก็บเกี่ยว เช่น พืชผักสวนครัว แดงกวา ข้าวโพด พริก ถั่วฝักยาว ฯลฯ และส่งเสริมการใช้ระบบน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยใช้ระบบน้ำหยด ผลจากการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเชื่อว่าจะทำให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินในพื้นที่ อ.คำตากล้า มีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพได้อย่างมั่นคงยั่งยืนต่อไป” หัวหน้าสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร กล่าว

จากนั้นทั้งหมดได้ลงพื้นที่ดูโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำ ณ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเชือก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่บ้านหนองแสง ต.นาแต่ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำต้นทุนหลักสำหรับนำมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ภาคเกษตร ต.นาแต่ ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาเป็นหลัก และมีรายได้เสริมจากการปลูกพืชหลังนา โดยการสนับสนุนจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี ส.ป.ก. เจ้าภาพหลักในฐานะเจ้าของพื้นที่เข้ามาดูแลในรูปแบบของนิคมเศรษฐกิจพอเพียง และนับเป็นอีกตัวอย่างความสำเร็จการทำงานเชิงบูรณาการภาคเกษตรในพื้นที่ ส.ป.ก.



พื้นที่นาข้าวในโครงการ

เคาะ 728 ล้านเยียวยาประมง 'อียู'ยังไม่ปลื้มไทยแก้ปัญหาคา

2 วงใน สปมศ.แฉ อียูยังไม่พอใจไทยแก้ปัญหาคาประมงผิดกฎหมาย สั่งให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการหารือ 2 ฝ่าย 15 กันยายนนี้ เผยเพียงแค่ว่าหารือทางเทคนิค ไม่ใช่การเจรจาต่อรอง ด้านเจ้ากรมกิจการพลเรือน แจ้งคณะผู้แทนไทยจะออกเดินทางไปชี้แจงผลงานวันที่ 18 กันยายนนี้ "ประวิตร" เคาะ 728 ล้าน ชดเชย/เยียวยาสังยกเล็กเครื่องมือ 6 ประเภท

แหล่งข่าวจากศูนย์บัญชาการ การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (สปมศ.) เปิดเผยมกับ "ฐานเศรษฐกิจ"ว่า ล่าสุดคณะทำงานของสหภาพยุโรป (อียู) ได้ขอให้กรมประมงส่งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการประชุมเกี่ยวกับการจัดการความสามารถในการทำประมง และการลงแรงงานประมง (Fishery Management Plan (FMP))ที่จะมีขึ้นในวันที่ 15 กันยายนนี้ที่สหภาพยุโรป ซึ่งจะมีผลต่อการประเมินการปลดใบเหลืองไทยในเดือนตุลาคมนี้ต่อไป ทั้งนี้ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมใน 2 เรื่อง ได้แก่ 1.ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมโดยด่วนในเรื่องข้อมูลทะเบียนเรือประมง เครื่องมือประมงของไทย และข้อมูลประเมินสต็อกสัตว์น้ำ 2.ความเห็นข้อสงสัยเบื้องต้นของอียูเกี่ยวกับ FMP ของไทย โดยให้จัดส่งข้อมูลด่วนที่สุดภายในวันที่ 13 กันยายน 2558

> **ค่าชดเชย**ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ
ให้ยกเลิกเครื่องมือประมงตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ประเภท	คำสั่ง คสช. ที่ 10/2558	คำสั่งคสช.ที่ 24/2558		รวม
		อนุญาตให้ ถูกต้อง	อนุญาตให้ ไม่ถูกต้อง	
เรือประมง (ลำ)	4,525	330	2,658	7,513
ระยะเวลาชดเชย (วัน)	20	53	53	126
รวมเป็นเงิน (บาท)	383,070,000	53,649,250	291,609,180	728,328,430

ที่มา : คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คณะที่ 1

อย่างไรก็ดีการหารือร่วมกับหน่วยงานด้านประมงของอียูในวันที่ 15 กันยายนนี้ จะเป็นการหารือทางเทคนิคไม่ใช่การเจรจาต่อรอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยจึงควรหารืออย่างเปิดเผย จริงใจ และยอมรับความจริง หากยังไม่มีข้อมูลหรือมีข้อติดขัดในการดำเนินการใดๆ ควรแจ้งให้ทางอียูทราบโดยตรงเพื่อให้เข้าใจสภาพปัญหาของไทยและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น สิ่งสำคัญลำดับต้นๆ ที่อียู คาดหวังให้ไทยดำเนินการให้สำเร็จ ล่วงก่อนการประเมินผลคือ การปรับกฎหมายและการจัดทำ FMP ให้ดีและสมบูรณ์ที่สุด หากเอกสารทั้ง 2 ฉบับยังไม่เสร็จสมบูรณ์อาจมีผลต่อการประเมินในเดือนตุลาคมนี้

ด้านพล.ต.ต.ไกรบุญ ทรวทตรง รองผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คณะที่ 1 กล่าวถึงการขอความช่วยเหลือผู้ประกอบการประมงที่ได้รับผลกระทบตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช.ที่ 10/2558 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 และผลกระทบจากคำสั่งที่ 24/2558 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558 เรือที่ได้รับผลกระทบจากเครื่องมือ 6 ประเภท ได้แก่ อวนรุน อวนลากเดี่ยว อวนลากคู่ เครื่องมือโพงพาง รั้วไซมานหรือกั้นขูร์รั้วไซมาน เครื่องมือลอบพับได้หรือไ้โง่ และเครื่องมือที่ออกอาชญาบัตรผิดประเภท นั้น ล่าสุดที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ คสช. คณะที่ 1 (8 ก.ย. 58) ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุม ได้มีกรอบแนวคิดและประมาณการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบแล้ว

โดยแบ่งประเภทค่าใช้จ่ายตามขนาดเรือ อาทิ ค่าแรงงานเรือต่ำกว่า 10 ตันกรอส (ข้อเสนอ 300 บาท/คน/วัน) ให้ค่าแรง 3 คนรวม (900 บาท) ค่าแรงงานเรือ 10-30 ตันกรอส (300 บาท/คน/วัน) ให้ค่าแรง 4 คน (1.2 พันบาท) ค่าแรงงานเรือ 30-60 ตันกรอส ให้ 6 คน (1.8 พันบาท) และค่าแรงงานคนงาน 60 ตันกรอสขึ้นไป ให้ 8 คน (2.4 พันบาท) ค่าอาหารลูกเรือ วันละ 70 บาท/คน/วัน ค่าเช่าสถานที่จอดเรือ/ค่าไฟฟ่วง ต่อ 200 บาท/ลำ/วัน และค่าครองชีพและค่าเสียโอกาส 500 บาท/ลำ/วัน (1.5 พันบาท/ครอบครัว)

ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่ง คสช. ที่ 24/2558 ทางคณะจะจ่ายเงินชดเชยให้ 53 วัน (ตั้งแต่ 7 ส.ค.-30 ก.ย.58) และผู้ที่ได้รับผลกระทบตามคำสั่ง คสช.ที่ 10/2558 ตั้งแต่วันที่ 1-20 กรกฎาคม 2558 จำนวน 20 วันรวมแล้วรัฐบาลจะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือ 728 ล้านบาท (ดูตารางประกอบ) คาดว่าจะส่งเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า เพราะต้องรอสรุปหนี้สินของชาวประมงก่อน ล่าสุดที่ประชุม ครม. (8 ก.ย. 58) มีมติเห็นชอบให้ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อ 0.1% สำหรับชาวประมงที่สนใจที่จะปรับเปลี่ยนเครื่องมือ หรือเปลี่ยนอาชีพใหม่

พล.ร.ท.จุมพล ลุ่มพิกานนท์ เจ้ากรม กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ (กพร.ทร.) ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศปมผ. กล่าวว่า ทางคณะผู้แทนไทยจาก กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ กรมประมง และเจ้าหน้าที่คณะทำงาน ศปมผ.จะร่วมเดินทางไปยังสหภาพยุโรปในวันที่ 18 กันยายนนี้ เพื่อชี้แจงข้อสรุปการแก้ไขปัญหาไอยูยูของไทยตามมาตรฐานอียู ก่อนที่ทางทีมอียูจะเดินทางมาประเมินผลการแก้ไขปัญหาของไทยในเดือนตุลาคมนี้